

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ**

Số: 356/UBND-KT

V/v tập trung chỉ đạo, thực hiện
các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh trên gia súc, gia cầm

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Rạch Giá, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố;
- Trưởng trạm Khuyến nông thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 647/UBND-KT ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y, Trưởng trạm Khuyến nông thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm như sau:

1. Phòng Kinh tế thành phố

Chủ trì, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông thành phố và UBND các phường, xã tổ chức rà soát, thống kê nắm chắc số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố để tham mưu thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh được chính xác; tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phát hiện sớm và dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; xem xét, tham mưu UBND thành phố công bố dịch theo đúng quy định.

Khẩn trương triển khai đồng loạt công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm như Đại, Cúm gia cầm, Tai xanh, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục trên trâu, bò,... bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin, lưu ý đàn vật nuôi có nguy cơ cao, sắp hết thời gian miễn dịch.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thành phố về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm với thời lượng hợp lý, sâu rộng đến cộng đồng.

Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản

phẩm động vật, không để hiện tượng buôn bán, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, đặc biệt tại các chợ, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố

Phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các phường, xã xử lý, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên động vật, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời, đúng quy định.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên diện rộng Tháng vệ sinh, sát trùng môi trường từ khâu chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm...; ưu tiên nơi có nguy cơ cao, lò giết mổ tập trung.

Phân công cán bộ giám sát chặt chẽ tình hình giết mổ, mua bán động vật và sản phẩm động vật, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông thành phố và UBND các phường, xã tổ chức tiêm phòng vắc xin bệnh lở mồm long móng, dịch tả heo, tai xanh, cúm gia cầm, Đại chó đạt yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

3. Trạm Khuyến nông thành phố

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố và UBND các phường, xã tổ chức tập huấn cho các hộ chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để người dân áp dụng.

Chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở và tổ Kinh tế kỹ thuật các phường, xã tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời về trên để có hướng chỉ đạo và dập dịch kịp thời, không để dịch phát tán ra diện rộng; phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn.

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên, *“xác định phòng, chống dịch bệnh động vật trước hết là trách nhiệm của chủ vật nuôi”*, tăng cường thời lượng truyền thông về phòng, chống bệnh Đại. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chuyên mục, tin bài nhằm phổ biến nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học quy mô nông hộ; thông tin chính sách hỗ trợ thiệt hại để người dân chủ động khai báo, không giấu dịch, không bán chạy, không vứt

xác vật nuôi bệnh, chết làm phát tán mầm bệnh, ô nhiễm môi trường.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố

Phối hợp phòng Kinh tế thành phố tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động phòng, chống dịch theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành phố

Tăng cường công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, khi phát hiện gia súc, gia cầm bị bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân phải khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để có hướng xử lý. Tuyệt đối không được giấu dịch, không bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh, không vứt xác động vật chết xuống kênh, rạch, ra môi trường công cộng gây ô nhiễm môi trường và phát tán dịch bệnh.

7. UBND các phường, xã

Chỉ đạo khu phố, ấp, Tổ nhân dân tự quản, Tổ Kinh tế kỹ thuật, cán bộ Khuyến nông và mạng lưới thú y cơ sở kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nếu có dịch bệnh xảy ra phải báo cáo kịp thời về phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố để có hướng giải quyết kịp thời.

Thống kê đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, tái đàn chưa được tiêm phòng, báo cáo về Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố để tổ chức tiêm phòng kịp thời. Kết hợp huy động lực lượng tham gia tiêm phòng tại chỗ (*mạng lưới thú y phường, xã, Tổ kinh tế kỹ thuật*) để tập trung thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND thành phố (*thông qua phòng Kinh tế thành phố*) để có hướng chỉ đạo kịp thời. Giao cho phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ, đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố. /- *ms*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT.UBND TP;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Việt Trung

